
เจาะประเด็นขาว  กบข. 
ประเด็น : สมาชิกกบข.สอ่เคว้งบํานาญใช้เงิน1ล้านล. 

ท่ีมา : โพสต์ ทเูดย์ 
  
รัฐบาลหยดุตดัสนิใจช่วยสมาชิก กบข.ให้รับบํานาญแบบเดมิ เหตใุช้เงิน 1 ล้านล้าน 

                แหลง่ขา่วเปิดเผยวา่ ขณะนีน้ายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลงั ได้หยดุการตดัสนิใจใน

การให้ความชว่ยเหลอืสมาชิกกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) ท่ีได้เคยสญัญาวา่จะให้สมาชิกท่ีเข้ามาใน

ช่วงแรกของการจดัตัง้กองทนุ กบข.  

มีโอกาสเลอืกวา่จะรับเงินบําเหน็จบํานาญแบบเดมิ หรือยงัคงเลอืกอยูใ่นกองทนุ กบข.ตอ่ไป 

                "รมว.คลงั เพ่ิงรู้วา่จะต้องใช้เงินจํานวนมากๆ หากทําตามสญัญาท่ีให้ไว้กบัสมาชิก กบข. ขณะท่ีรัฐบาลมีความ

จําเป็นต้องใช้เงินในการลงทนุและดําเนินนโยบายประชานิยมตอ่เน่ืองจึงต้องจดัสรรการใช้เงินให้กบัสิง่ท่ีจําเป็นมากกวา่

ดแูลสมาชิก กบข." แหลง่ขา่วเปิดเผย 

                นายอารีพงศ์ ภูช่อุม่ ปลดักระทรวงการคลงั ประธานกรรมการ กบข. เปิดเผยวา่กระทรวงการคลงัจะไมเ่จรจากบั

สมาชิก กบข. ท่ีจะชมุนมุใหญ่ในวนัท่ี 26 มี.ค.นี ้สว่นข้อเสนอท่ีสมาชิกเคยยื่นมาก่อนหน้านีก้ระทรวงการคลงัและ

กรมบญัชีกลางได้หารือร่วมกบั รมว.คลงั แล้วแตย่งัไมไ่ด้ข้อสรุป เพราะมีข้อมลูท่ีต้องหาเพ่ิมเติม และแนวทางการแก้ไข

ต้องใช้เงินจํานวนมาก 

                ทัง้นี ้ในกรณีท่ีให้สมาชิกเลอืกรับบําเหน็จบํานาญแบบเดิม รัฐบาลจะต้องใช้เงินในการดแูลถึง 1 ล้านล้านบาท 

ในตลอด 10-20 ปี ท่ีต้องจ่ายให้กบัข้าราชการผู้ เกษียณอาย ุ

                นายอารีพงศ์ กลา่ววา่ แนวทางการแก้ไขมีหลายแนวทาง แตย่งัตดัสนิใจไมไ่ด้วา่จะเป็นอยา่งไร แตข้่อเสนอให้

ยบุกองทนุ กบข. คงเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไมไ่ด้อยา่งแนน่อนสว่นการปรับสตูรคํานวณบํานาญของสมาชิก กบข. ก็คงมีความ

เป็นไปได้ยาก 

                สาํหรับข้อเสนอทัง้ 4 ข้อ ท่ีสมาชิก กบข. เรียกร้องให้รัฐบาลดาํเนินการ ประกอบด้วย ให้แก้ไขพระราชบญัญตัิ

กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มาตรา 63 เพ่ือให้ได้รับบํานาญท่ีสงูขึน้ ให้สามารถลาออกได้ กรณีตายให้

ได้รับประโยชน์เทา่เกษียณ และให้มีผลแก่ผู้ เกษียณไปแล้ว 
********************************************************************************** 
 
ประเด็น : ยอ่ยขา่วเศรษฐกิจ: คลงัเมินยบุกบข. 

ท่ีมา : ขา่วสด 

 นายอารีพงศ์ ภูช่อุม่ ปลดักระทรวงการคลงั ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 

เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขพ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญข้าราชการวา่ ท่ีผา่นมากระทรวงการคลงัหารือถงึการแก้ปัญหา

กบข.มาโดยตลอด แตย่งัไมไ่ด้ข้อสรุป เพราะยงัมข้ีอมลูท่ีต้องทําเพ่ิม จึงยงัไมส่ามารถเสนอแก้ไขกฎหมายไปยงั

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ สว่นท่ีมสีมาชิก กบข.ขอให้ยบุกบข.ทิง้นัน้ คงรับเร่ืองนีไ้มไ่ด้ และคงไมรั่บฟังข้อเสนอใดอีก เพราะ

ท่ีผา่นมาคยุกบัสมาชิกกบข. ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลงัมาพอสมควร

แล้ว 



ปีที่: 22 ฉบับที่: 8133
วันที่: พุธ 6 มีนาคม 2556
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 8(กลาง)

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: คลังเมินยุบกบข.

รหัสข่าว: B-130306012065(6 มี.ค. 56/05:09) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 7.85 Ad Value: 8,635 PRValue : 25,905 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 11 ฉบับที่: 3681
วันที่: พุธ 6 มีนาคม 2556
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: A1(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: สมาชิกกบข.ส่อเคว้งบำนาญใช้เงิน1ล้านล.

รหัสข่าว: B-130306006000(6 มี.ค. 56/04:28) หน้า: 1/1

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 890

Col.Inch: 23.47 Ad Value: 20,888.30 PRValue : 62,664.90 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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